

THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM
(DỊCH VỤ TƯ VẤN – TUYỂN CHỌN CÔNG TY TƯ VẤN)

Quốc gia: VIỆT NAM
Tên Dự án: NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (CRSD)
Nguồn tài trợ: IDA
Khoản tín dụng số: 5113-VN
Tên Dịch vụ tư vấn: Tư vấn trong nước về nghiên cứu xây dựng chính sách giao quyền sử dụng, quản lý và khai thác vùng biển cho cộng đồng ngư dân phát triển sản xuất thủy sản bền vững
Số tham chiếu.: CS. 46/RDEP/PCU

Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam đã nhận được khoản tài trợ của Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) và dự định dùng một phần tài trợ này để chi trả cho Hợp đồng dịch vụ Tư vấn trong nước về nghiên cứu xây dựng chính sách giao quyền sử dụng, quản lý và khai thác vùng biển cho cộng đồng ngư dân phát triển sản xuất thủy sản bền vững (CS. 46/RDEP/PCU).

Mục tiêu của Dịch vụ tư vấn (“Dịch vụ”) này nhằm đề xuất và xây dựng cơ chế, chính sách giao quyền sử dụng, quản lý và khai thác vùng biển ven bờ cho cộng đồng ngư dân phát triển sản xuất thủy sản bền vững. Trong đó bao gồm các nội dung chính như sau:

- Nghiên cứu việc triển khai đồng quản lý và cơ chế trao quyền tại các nước đang áp dụng phương thức đồng quản lý trong quản lý thủy sản;
- Điều tra, đánh giá thực trạng đồng quản lý trong ngành thủy sản Việt Nam;
- Đề xuất cơ chế giao quyền sử dụng, quản lý và khai thác vùng biển ven bờ cho cộng đồng ngư dân phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam (chính quyền trung ương, chính quyền địa phương, các tổ chức cộng đồng).

Ban Quản lý Trung ương Dự án CRSD, Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT mời các đơn vị tư vấn có đủ tư cách hợp lệ (“Tư vấn”) bày tỏ quan tâm cung cấp Dịch vụ. Các đơn vị tư vấn quan tâm cần cung cấp thông tin chỉ rõ năng lực thực hiện dịch vụ (giới thiệu công ty, mô tả các dịch vụ tương tự, kinh nghiệm đối với các điều kiện tương tự¹...). Để được lựa chọn vào danh sách ngắn, các đơn vị tư vấn quan tâm cần đáp ứng các tiêu chí sau:

- (i) Là đơn vị hợp lệ cung cấp các dịch vụ tư vấn cho các dự án do WB tài trợ¹;

¹ Các tổ chức, doanh nghiệp nhà nước của quốc gia Bên vay chỉ có thể tham gia nếu họ chứng minh được họ (i) tự chủ về pháp lý và tài chính; (ii) hoạt động theo Luật doanh nghiệp, và (iii) không phải là cơ quan phụ thuộc của Bên vay hoặc Bên vay lại. Để chứng minh tư cách hợp lệ, các tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước và các thành viên góp vốn của các đơn vị này phải cung cấp kèm theo Hồ sơ bày tỏ quan tâm tối thiểu các tài liệu sau: (a) Giấy phép Đăng ký hoạt động kinh doanh và/hoặc Quyết định thành lập; (b) Điều lệ hoạt động của Công ty; (c) Danh sách cổ đông hiện tại của công ty; và (d) Báo cáo tài chính mới nhất đã được kiểm toán hoặc cơ quan thuế xác nhận đầy đủ.

- (ii) Là đơn vị có tư cách pháp nhân hợp lệ (Công ty, văn phòng luật sư) với điều kiện bảo đảm có kinh nghiệm liên quan, có các chuyên gia cần thiết và đội ngũ cán bộ hỗ trợ có kinh nghiệm (khâu khảo sát, thu thập và xử lý dữ liệu, v.v.);
- (iii) Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn, xây dựng chính sách;
- (iv) Đã từng thực hiện ít nhất 01 hoạt động xây dựng chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp; Ưu tiên đơn vị đã từng cung cấp các dịch vụ tư vấn và xây dựng chính sách trong lĩnh vực thủy sản.

Các đơn vị tư vấn quan tâm cần lưu ý đoạn 1.9 trong *Hướng dẫn Tuyển chọn và thuê tư vấn do Bên vay của Ngân hàng Thế giới thực hiện*, xuất bản tháng 5/2004, điều chỉnh ngày 1/10/2006 và 1/5/2010 (“*Hướng dẫn Tư vấn*”) quy định chính sách mâu thuẫn lợi ích của Ngân hàng Thế giới. Tư vấn sẽ được tuyển chọn theo phương pháp Lựa chọn dựa trên cơ sở năng lực của Tư vấn (CQS) theo quy định cụ thể trong *Hướng dẫn Tư vấn*.

Các đơn vị tư vấn có thể liên kết với nhau dưới hình thức liên danh hoặc nhà thầu phụ để tăng cường năng lực hoạt động. Để chứng minh năng lực kinh nghiệm, đơn vị tư vấn có thể nộp bản sao của các hợp đồng đã thực hiện hoặc các tài liệu đáng tin cậy khác.

Thông tin chi tiết có thể được tìm hiểu tại địa chỉ dưới đây trong giờ làm việc từ 8h30 đến 17.00 hàng ngày.

Hồ sơ bày tỏ quan tâm của các đơn vị tư vấn sẽ được gửi đến địa chỉ dưới đây dưới dạng văn bản (gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc gửi bằng fax hoặc thư điện tử) trước 10h00, ngày 21/3/2016.

Ban quản lý dự án trung ương

Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD)

Người nhận: Ông Nguyễn Nam Khánh, Phó Giám đốc phụ trách dự án

Địa chỉ: Phòng 808, Tầng 8, tòa nhà liên cơ 2, số 16 Thụy Khuê, Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: 84-4-37286576;

Email: pcu@crsd.gov.vn

Hà Nội, ngày 29 tháng 2 năm 2016

**KT. GIÁM ĐỐC DỰ ÁN
PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



★ Nguyễn Nam Khánh